

## CÔNG BỐ QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG...

(Tiếp theo trang 1)

Theo quy hoạch đến năm 2030, phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đồng bộ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu cụ thể, về vận tải, khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt khoảng 715 triệu tấn; khoảng 397 triệu lượt khách; khối lượng luân

chuyển hàng hóa đạt khoảng 150 tỷ tấn.km; luân chuyển hành khách đạt khoảng 7,7 tỷ khách.km. Về kết cấu hạ tầng sẽ cải tạo, nâng cấp các tuyến chính có mật độ vận tải cao, đáp ứng yêu cầu chạy tàu 24/24 giờ; phân đấu tổng chiều dài các tuyến khai thác đồng bộ theo cấp kỹ thuật đạt khoảng 5.000km.

Phát triển hệ thống cảng, bến thủy đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách trên các hành lang vận tải thủy; từng bước hiện đại hóa các cảng chính, cảng chuyên dùng. Quy hoạch 9 hành lang vận tải thủy gồm: 1 hành lang ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, 4 hành lang khu vực miền Bắc, 4 hành lang khu vực miền Nam và hành lang vận tải thủy kết nối với Campuchia qua sông Tiên, sông Hậu; 55 tuyến

vận tải chính trên 140 sông, kênh với tổng chiều dài khoảng 7.300km. Nội dung quy hoạch cũng xác định tập trung phát triển 54 cụm cảng thủy hàng hóa với tổng công suất khoảng 361 triệu tấn, được phân bố cân đối ở 3 khu vực Bắc - Trung - Nam. Về cảng hành khách, quy hoạch 39 cụm cảng hành khách chính với tổng công suất khoảng 53,4 triệu lượt khách. Đối với hệ thống cảng, bến

thủy trên các tuyến đường thủy địa phương và cảng hành khách, cảng chuyên dùng, bến thủy đường thủy quốc gia trong quy hoạch tỉnh được phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển không gian tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch này. Hạn chế phát triển và có lộ trình di dời bến thủy nội địa xếp dỡ hàng hóa tại các khu vực nội đô ảnh hưởng lớn đến giao thông đô thị.

## BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HĐND TỈNH Giám sát tại huyện Tiên Hải

Sáng ngày 10/11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch và thực hiện hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Huyện Tiên Hải có nhiều doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, người di làm ăn xa đông, lượng người về từ vùng có dịch nhiều. Vì vậy, huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; thành lập 12 khu cách ly tập trung, các khu cách ly đều bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu, an ninh, an toàn, có internet, camera phục vụ người cách ly và công tác quản lý. Đến nay có trên 3.000 lượt người cách ly tại các khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế của huyện, gần 4.000 lượt người cách ly tại nhà; trong 54 trường hợp F0 có 46 trường hợp đã khỏi bệnh, không có trường hợp tử vong do Covid-19. Tổng số người được tiêm vắc-xin mũi 1 phòng Covid-19 là trên 88.000 người, số người được tiêm phòng mũi 2 là trên 11.000 người.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội huyện đã giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 7 - 11/2021 trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ 84 lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền trên 140 triệu đồng; hỗ trợ 86 trẻ em và người điều trị Covid-19 với số tiền trên 120 triệu đồng. Chi cục Thuế đã thẩm định 3 hộ kinh doanh đủ điều kiện để nghị tỉnh

ra quyết định hỗ trợ; đã hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho 2 công ty với số tiền gần 340 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị huyện Tiên Hải tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào công việc, chống dịch hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19; tăng cường kiểm tra việc triển khai các quy định phòng, chống dịch đối với các loại hình dịch vụ trên địa bàn. Làm tốt hơn nữa việc rà soát, quản lý, cách ly người về địa phương từ vùng có dịch; thực hiện phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ". Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch và ý nghĩa nhân văn của Nghị quyết số 68; cập nhật kịp thời văn bản của các cấp về hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng do dịch, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn các đối tượng làm hồ sơ hỗ trợ. Tăng cường kiểm tra bảo đảm chính sách hỗ trợ đúng người, công khai, minh bạch. Tham mưu cho tỉnh ghi pháp hỗ trợ việc làm cho lao động thị trường ngoài về địa phương.

Sáng cùng ngày, đoàn đã khảo sát thực tế tại Trạm Y tế xã Tây Giang, Trường Mầm non Đông Cọ, khu cách ly tập trung của huyện tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (xã Đông Minh).

THU HIỀN

## NGHE BÁO CÁO VIỆC QUẢN LÝ GIÁ THUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

mua sắm tập trung thuốc và gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế tập trung năm 2021 - 2022; một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; đồng thời, đề xuất một số phương án đấu thầu mua sắm tập trung thuốc, hóa chất, vật tư y tế đối với từng gói

thầu cụ thể. Sau khi nghe ý kiến, đề xuất của đại diện các sở, ngành, đơn vị, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhân mạnh: Anh hưởng của dịch Covid-19 thời gian qua đã đặt gánh nặng cho ngành Y tế

khí vừa phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong các hoạt động được ngành Y tế nỗ lực triển khai thời gian qua có việc đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Tuy nhiên, việc đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tế tiếp tục rà soát lại các văn bản, phối hợp với các ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện các gói thầu theo đúng quy định của pháp luật. Các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế thống nhất các nội dung trước khi xin ý kiến. Ngành Y tế tiếp tục rà soát lại các văn bản, phối hợp với các ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện các gói thầu theo đúng quy định của pháp luật. Các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

## BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

về y tế, có đủ sức khỏe, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí mặc dù bản thân, gia đình còn gặp nhiều khó khăn, hoàn cảnh không thuận lợi nhưng vẫn tự nguyện xung phong lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí tăng cường làm nhiệm vụ tại

tỉnh Tây Ninh đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí giữ gìn sức khỏe, phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống BĐBP Thái Bình, chấp hành nghiêm điều lệnh quân đội, các quy định phòng, chống dịch, quy định của địa phương, đơn vị mình đến tăng cường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đây là hoạt động thiết thực của BĐBP Thái Bình hưởng

ứng phong trào thi đua đặc biệt "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động và phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép" do BĐBP phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động đã được triển khai sâu rộng trên tất cả tuyến biên giới.



Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và gia đình quân nhân tiễn các đồng chí lên đường thực hiện nhiệm vụ.

## "Lá chắn" phòng Covid-19 từ cơ sở



Người dân khai báo y tế tại tổ Covid-19 cộng đồng số 9, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình).

Tính từ ngày 13/10 đến nay, các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện trên địa bàn tỉnh rất đa dạng, trong đó chủ yếu là các trường hợp từ khu vực miền Nam về. Từ thực tế trên cho thấy, việc rà soát, phát hiện, quản lý, giám sát kịp thời các trường hợp nguy cơ về trong thời điểm hiện nay là nhiệm vụ hàng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng. Sự vào cuộc tích cực, quyết liệt, hiệu quả của chính quyền, tổ Covid-19 cộng đồng, lực lượng công an, quân đội, y tế, các đoàn thể... sẽ là bức tường thành vững chắc ngăn không cho dịch xâm nhập, lây lan.

Để quản lý, giám sát, nắm chắc di biến động dân cư, phát hiện kịp thời người từ các vùng nguy cơ về địa bàn, các thành viên trong tổ Covid-19 cộng đồng số 9, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) đã không quản nắng mưa, ngày đêm đi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K"; yêu cầu người dân thực hiện tốt việc khai báo y tế khi đi từ các vùng nguy cơ về. Bà Nguyễn Thị Dung, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng Covid-19 cộng đồng số 9, phường Trần Lãm chia sẻ: Tổ Covid-19 cộng đồng số 9 có 10 thành viên, trong đó nhiều thành viên cao tuổi nhưng vẫn rất tích cực tham gia. Mỗi thành viên trong tổ đều xác định nhiệm vụ của mình trong lúc này như những người tuyến đầu chống dịch. Hàng ngày, tổ phân công 2 người ở lại trực chốt, 8 người đi rà soát từng nhà tuyên truyền cho nhân dân. Ngoài loa ở nhà văn hóa, tổ còn tuyên truyền trên loa di động. Mỗi thành viên đều không quản

nắng mưa, khi được nhân dân phát hiện, thông báo có người ở xa về chúng tôi lập tức đến đón động người dân khai báo y tế. Ông Phạm Văn Chung, tổ dân phố số 9, phường Trần Lãm cho biết: Thời gian qua, tôi thấy tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động rất hiệu quả. Hàng ngày đều có người trực để hướng dẫn khai báo y tế. Ngoài ra, các thành viên trong tổ còn đến từng nhà để thông báo dịch bệnh rất nguy hiểm, mọi người phải chấp hành nghiêm chỉnh công tác phòng, chống dịch. Đồng chí tổ trưởng rất nhiệt tình, trách nhiệm, có nhiều sáng kiến, trong đó có việc thành lập 1 nhóm zalo cộng đồng, có thông tin gì về dịch động chí sẽ thông báo để tất cả các gia đình trong tổ dân phố đều nắm được.

Không chỉ tổ Covid-19 cộng đồng số 9, phường Trần Lãm, các địa phương trong tỉnh đã tăng cường rà soát, quản lý, giám sát kịp thời những người từ vùng nguy cơ về. Trong số các trường hợp từ vùng nguy cơ về nhiều trường hợp đã được giám sát, phát hiện kịp thời song có lúc, có nơi vẫn còn để sót. Lợi. Trường hợp vợ chồng con gái của bệnh nhân nhiễm Covid-19, xã Đông Quý (Tiên Hải) là một ví dụ. Dù từ Hà Nam về nhưng không khai báo y tế, địa phương cũng chưa giám sát, phát hiện kịp thời người từ vùng ngoài đến, về địa phương. Từ trường hợp trên cũng cho thấy ý thức của một số người dân trong thực hiện các quy định phòng, chống dịch chưa tốt, chưa chủ động khai báo y tế khi từ vùng nguy cơ về.

Bà Phạm Thị Nga, thành phố Thái Bình chia sẻ: Nhân

dân chúng tôi thấy dịch bệnh này rất nguy hiểm nên chủ động đề phòng, thực hiện "5K" nghiêm chỉnh nhưng vẫn còn một số người chủ quan, lơ là nên việc thực hiện chưa đến nơi đến chốn làm ảnh hưởng đến nhân dân. Chúng tôi rất mong và đề nghị những người ở vùng dịch về tự giác khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định, bảo đảm sức khỏe cho gia đình, cộng đồng.

Chỉ một người không chấp hành nghiêm quy định, nhiều người bị ảnh hưởng. Một địa phương lơ là, dịch có thể lây lan sang nhiều địa phương khác và hậu quả để lại là vô cùng khó lường. Nếu vài ngày trước, một số tỉnh, thành phố còn là vùng xanh thì nay với số ca mắc trong cộng đồng tăng cao đã trở thành vùng vàng, cam; có tỉnh từ vùng đỏ sang vùng vàng. Nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan, bùng phát ở các tỉnh, thành phố là rất lớn và Thái Bình không phải là ngoại lệ. Dịch có thể lây lan trên địa bàn tỉnh từ nhiều nguồn, bất cứ khi nào nếu không kiểm soát tốt.

Cuộc sống trong trạng thái bình thường mới mang đến niềm vui cho người dân khi các hoạt động dần được mở lại. Song, để có thể giữ được thành quả ấy, thực hiện tốt việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vai trò của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và sự vào cuộc của người dân rất quan trọng. Dịch có thể được kiểm soát tốt hay không còn phụ thuộc lớn vào ý thức, trách nhiệm và hành động của mỗi địa phương, đơn vị và người dân ngay từ cơ sở.

NHƯ HOANG

## Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển

Là đơn vị cơ động chiến đấu trên biển, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn nêu cao tinh thần vượt khó, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển của tỉnh.

lượng đã được cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ động triển khai với nhiều cách làm sáng tạo: tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt tình hình, nhiệm vụ công tác biên phòng, duy trì nghiêm nếp nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, phát động các phong trào thi đua, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội... 100% cán bộ, chiến sĩ có ý thức kỷ luật tốt, đoàn kết, gần bó, khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công

tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, Hải đội 2 đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, nắm tình hình và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm trên biển. Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Đơn vị

đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Thái Bình với tổng số 34 đợt/2.401 giờ/20.105 hải lý/390 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 2 tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; đồng thời, đã kiểm tra, kiểm soát được 610 lượt phương tiện/3.427 lao động; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 11 vụ/12 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước 81,8 triệu đồng. Đơn vị đã cử 20 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Thái Thụy bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; cử 7 đồng chí và phương tiện tham gia chữa cháy tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy)...

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 BĐBP tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người lính mang quân hàm xanh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

TRỊNH CƯỜNG

**Công tác trong môi trường đặc thù nên cán bộ, chiến sĩ luôn thực hiện nghiêm ngày, giờ kỹ thuật và các chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị gắn với cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" của Quân đội. Các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn ở trạng thái cơ động thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.**

Thiếu tá Tạ Quang Trường, Thuyền trưởng tàu BP 0311.01, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh



Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo dưỡng phương tiện.